

Số: 149- KH/HNDT

Tam Kỳ, ngày 21 tháng 1 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Năm 2022, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Tỉnh, của Trung ương giao năm 2022, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng đến tận cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, dân chủ, công khai. Khen thưởng kịp thời, chính xác, quan tâm phát hiện nhân tố mới, sáng tạo; các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua để nhân ra diện rộng. Tập trung tuyên dương, khen thưởng đến các tập thể cơ sở Hội và các cá nhân là nhân viên, chuyên viên; cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội. Đảm bảo những tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, được xã hội đồng tình, tôn vinh.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.

